
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยท่ี ๔ สระบุรี ครั้งที่ ๔/2565 
ในวันจันทร์ที ่๑๗ มกราคม 256๕ 

ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  
*********************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประธาน 
2. นายพนิตเทพ    ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรรมการ 
3. นางบุญชอบ เกษโกวิท นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) กรรมการ 
4. นางสาวพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กรรมการ 
5. นางสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) กรรมการ 
6. นางสาวสุพัตรา   ธรรมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก กรรมการ 
7. นางทรรศนีย์   ธรรมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น กรรมการ 
8. นางพัชราภรณ์ พัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรรมการ 
9. นางจิติณัฎฐ์ จูมไธสง (ผู้แทน) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กรรมการ 

10. นายวิชาญ ดำรงค์กิจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
11. นายสมศักดิ์    วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคนิคบริการวิชาการ กรรมการ 
12. นางสายฝน    สายสุ่ม  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กรรมการ 
13. นางวัชรี เรือนคง หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และพัฒนาวิชาการ กรรมการ 
14. นางจงกล บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
๑๕. นางศรีสุดา  บุญขยาย  หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เลขานุการ 
๑๖.  นายกิรติ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพชรา ชวนะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ  ติดราชการ 
2. นางสาวเยาวมาลย์ วิรัตน์คำเขียว นักวิชาการสถิติ ลาป่วย 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.   
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
   1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ   
   ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งเรื่องการเสนอโครงการ MEGA PROJECT ภายใต้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 13 ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยได้มอบให้กลุ่มวัยทำงาน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มยุทธศาสตร์ โดยมี  ทันตแพทย์พนิตเทพ 
ทัพพะรังสี และแพทย์หญิงพิชญภัสสร์ไหลรุ่งเรืองสกุล เป็นทึ่ปรึกษาและตรวจทานได้ดำเนินการเขียนโครงการฯ และ
จัดส่งเป็นที่เรียบร้อย และจากการประชุม EOC กรมอนามัย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 256๕ ท่านอธิบดีกล่าว
โครงการจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเป็นไปได้ เช่น พิษณุโลก สระบุรี ขอนแก่น ยะลา โดยท่านประธานขอบคุณคณะที่ได้
ช่วยดำเนินการเขียนโครงการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ประธานสอบถามประเด็นจากการเข้าร่วมประชุม MCH Bord ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี 
ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
   แพทย์หญิงพิชญภัสสร์  ไหลรุ่งเรืองสกุล ที่ประชุมเสนอให้จัดทำคลิปVDO ประชาสัมพันธ์
การให้คำแนะนำ DSPM  ท่านประธานกล่าวให้ลองไปค้นหาดูคลิป VDO สื่อสารหน้าเวปไซด์ของกรมอนามัย ที่ได้
ดำเนินการจัดทำไว้บางส่วนอาจจะนำมาสื่อสารและส่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่กระทบต่อพัฒนาการของแต่ละช่วง
อายุของเด็กหลังคลอด ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของเด็ก และเวลาลงพ้ืนที่ให้สัมภาษณ์คุณแม่



๒ 

 

หรือคุณพ่อในประเด็นหลังคลอด รวมถึงความกังวลของแม่หรือพ่อ เพ่ือนำมาสกัด Key word สำคัญใช้ประกอบการ
จัดทำสื่อคลิปVDO ตอบโจทย์ pain point ของการทำงาน มอบให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก 
ดำเนินการ และมอบให้ท่านรองฯ พิชญภัสสร์ ร่วมเป็นที่ปรึกษา  
 

๑.๒ ประเด็นจากประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที ่7 มกราคม ๒๕๖๕ 
   ประธานกล่าว สรุปประเด็นและข้อสั่ งการจากการประชุมกรมอนามัย  ครั้งที่  ๓  
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม 25๖๕  ณ ห้องประชุมกำธร กรมอนามัย ช่วงแรกของการประชุมเป็นการแสดงความยินดีกับ
รองอธิบดีใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ รองอธิบดี ท่านที่ ๑ นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ดูแลศูนย์ภาคอีสาน 8,๙,๑๐
ท่านที่ ๒ นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ ดูแลศูนย์ทางใต้ ๑๑,๑๒ 
   -  เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” จากสถานการณ์ที่มีการ
แพร่ระบาดในขณะนี้ที่สามารถติดเชื้อได้เร็วแต่ความรุนแรงหรืออาการน้อย จำนวนผู้เสียชีวิตไม่สูง  กรมควบคุมโรค
เตรียมประกาศเป็นโรคประจำถิ่น เนื่องจากในปัจจุบันอัตราการฉีดวัคซีนการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนได้ทั่วถึงมาก
ขึ้น   
   -  รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2565  สำหรับผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีในภาพรวมผ่าน แต่หากแยกตามงบประมาณ งบดำเนินงาน เป้าหมายร้อยละ ๓๒ ของ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 2๘.๒๗ ทำให้มีเงินเหลือในระบบ GFMIS  ซึ่งทางกรมมีนโยบายชัดเจนให้
ตัดยืมเงิน (10 %) จากหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้น้อย โอนให้กับหน่วยที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมาย และจะโอน
กลับคืนในช่วงเดือนเมษายน โดยศูนย์ฯ จะอิงตามนโยบายของกรมอนามัยมองในภาพรวมเช่นกัน งบประมาณที่
จัดสรรลงไปแต่ละกลุ่มงานถ้าหากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหรือไม่ได้ตามแผน อาจเป็นการยืมเงินระหว่างกลุ่ม
งาน และเป็นการบริหารงบประมาณภายในองค์กร โดยเราตั้งเป้าการเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๔๐% และกุมภาพันธ์ 
4๕ %  ซึ่งในวาระติดตามผู้รับผิดชอบจะมีการนำเสนอยอดเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มงานและเป้าหมายของเดือน
มกราคม 2565 ที่จะต้องทำให้ถึง  

    
   - การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพปีงบประมาณ 2565 และการขับเคลื่อนองค์กร
รอบรู้ HLO กิจกรรม “สาสุข อุ่นใจ” ณ วันที่ประชุมอยู่อันดับที่ 4    

   



๓ 

 

   
ประธาน มอบให้ทุกกลุ่มศึกษาและทำความเข้าใจจาก All File Meeting และมอบให้กลุ่ม

จัดการความรู้ KM และคณะกรรมการสร้างความรอบรู้และสื่อสารที่เป็นแกนให้ศึกษารายละเอียด เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยทุกส่วนทุกกลุ่มต้องร่วมในการขับเคลื่อนเพราะเรื่อง HL แทรกอยู่ในทุกงาน  
 
   ประธาน มอบให้คณะกรรมการศึกษาและทำความเข้าใจจาก All file meeting มีประเด็น
ที่ เกี่ยวข้องการปฏิรูปเขตสุขภาพ Big Rock 3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้ สูงอายุด้านการบริบาล การ
รักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพ มอบให้ กลุ่มผู้สูงอายุศึกษารายละเอียด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖4 
 นายกิรติ เจริญสุข ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี รายงาน

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖5 วันศุกร์ที่ 2๔ ธันวาคม 2564  โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบระบบไลน์กลุ่มคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ เรียบร้อย ซึ่งไม่มีคกก.ท่านใดแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป  

ท่านประธาน มอบกลุ่มวัยทำงาน นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนก้าวท้าใจ
Season 4 และมอบคุณวิชาญรายงานการขับเคลื่อนงานสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในวาระ
ติดตามประชุม กบศ.ครั้งถัดไป 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  งบกลางโควิด  และการกำกับ ติดตาม แผนการ 

       ดำเนินงาน   
 คุณชิดชนก  บุญวงษ์  รายงานว่า งบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวมทั้งสิ้น 12,661,882 บาท และข้อมูลตาม GFMIS ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เบกิจ่ายได้ร้อยละ 31.66 
เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 32 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบ
เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน) 

  



๔ 

 

 
2. งบลงทุน ปี 65  แผน-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 

 (เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ภายในเดือนธันวาคม 64) 

 
 
3. งบดำเนินงาน 
(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 64 ร้อยละ 32 = 1,822,330 บาท) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 



๕ 

 

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 
คุณศรีสุดา บุญขยาย รายงานขอให้เร่งดำเนินการจัดทำเอกสารเพ่ือลงข้อมูลในระบบDOC 

ตาม Timeline PMS รอบ 5 เดือนแรก  
1. Timeline PMS ปี2565(รอบ 5 เดือนแรก)  

ขอให้เตรียมดำเนินการรายงานการผลการดำเนินงานเดือน ธันวาคม 2564  รายงาน
ภายในวันที่ 1-10 มค. 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 นำเสนอตัวชี้วัดตามกลุ่มวัย และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 

 
 



๗ 

 

 

 

 
 



๘ 

 

 

 
 โดยประธาน มอบให้ ทุกกลุ่มวัยวิเคราะห์สาเหตุปัญหา พร้อมเหตุผล ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายและแนวทางแก้ไข โดยนำมาเสนอในครั้งถัดไป ประเด็นของกลุ่มผู้สูงอายุ ให้รายงานผลการ
ดำเนินงาน Long Term Care ให้วิเคราะห์สาเหตุปัญหา พร้อมเหตุผล  
 มอบให้ กลุ่มยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนจาก “รอผลการดำเนินงาน” ปรับเป็น “อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ เสร็จสิ้นในเดือน.....”   
 มติที่ประชุม  รับทราบ  มอบให้ทุกกลุ่มวัยวิเคราะห์สาเหตุปัญหา พร้อมเหตุผล ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายและแนวทางแก้ไข รวมถึง Cluster สายสนับสนุน เช่น HLO ให้นำเสนอในที่ประชุม กบศ 
ครั้งถัดไป เพื่อกำกับติดตาม   
  

   3.3 รายงานลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า 
   คุณจงกล บุตรยี่  รายงานว่า ลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า ประจำเดือน  

ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้ 
1. ไม่มีลูกหนี้ คืนเงินยืมล่าช้า  

รายงานการส่งคืนเงินยืมล่าช้า ประจำเดือน มกราคม 256๕ ไม่มีรายงานการคืนเงิน 
ยืมล่าช้า แต่มีกระชั้นชิดจำนวน 1 ราย  

  
2. การส่งคืนเงินยืมล่าช้า 2565 คืนเงินยืมเกิน 20% และคืนเงิน 100% 

รายงานการคืนเงิน 100% จำนวน 1 ราย เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดประชุม 

 



๙ 

 

3. สรุปการเปรียบเทียบคืนเงินลา่ช้า/คืนเงินเกิน 20% และคนืเงนิ 100%(ปี 2561 - 2565) 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   3.4   รายงานการดำเนินงาน Logistic  
คุณจงกล บุตรยี่  นำเสนอการพัฒนาโปรแกรมวัสดุคงเหลือ โดยสามารถเข้าไปดู

ยอดวัสดุคงเหลือได้ที่ https://region4.hpc.go.th/logistics/ 

 

 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

https://region4.hpc.go.th/logistics/
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3.5   รายงานการดำเนินงานศูนย์คาดการณ์ปี 2565 
คุณพัชราภรณ์ พัฒนะ รายการความก้าวหน้าศูนย์คาดการณ์และการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

ผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2565 ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 
และประชาสัมพันธ์การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพคาดการณ์และพัฒนาระบบเฝ้าผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 
18 – 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง โดยวิทยากร คือ ท่านอาจารย์พิษณุ  แสนประเสริฐ     
ที่ปรึกษากรมอนามัย และ นายแพทย์ธนวัฒน์  วงษ์ผัน รองผู้อำนวยการสำนักเขตสุขภาพท่ี 4  

 

 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.6   รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานวิชาการของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
คุณวัชรี เรือนคง รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัย ของศูนย์

อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยคณะกรรมการ กพว. ได้สำรวจความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2565  
   และนำเสนอแผนการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  

 

 
   โดยในที่มีประชุมมีข้อเสนอแนะ ประเด็นการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพ ดังนี้ 
   ๑. ประธาน ให้ทบทวนช่วงเวลาการจัดประชุม ก่อนหรือหลังประชุมวิชาการระดับเขต
สุขภาพที่ 4 เสนอให้ควรจัดก่อนการประชุมวิชาการระดับเขตฯ  
   ๒.  รองฯ บุญชอบ สอบถามเกี่ยวกับชื่องานประชุมจะไปซ้ำกับการประชุมวิชาการเขต
สุขภาพที่ 4 หรือไม่ ให้ทีมงานทบทวนชื่อการจัดประชุม 
   3. ประธาน กล่าวถึงประเด็นการอบรมของเจ้าหน้าที่ผ่านมา ศูนย์ฯได้มีการจัดอบรม แต่มี
ประเด็นข้อสังเกต 1) จัดแล้วได้ใช้จริงไหม? มีทะเบียนรายชื่อ ซึ่งในส่วนนี้จะเชื่อมไปกับ HR ในการจัดทำทะเบียนการ
อบรมของบุคลากรศูนย์ฯ และรวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร ๒) การจัดเรียงลำดับความสำคัญของการอบรมที่จำเป็นต่อ
องค์กรและความก้าวหน้าของบุคลากรในส่วนนี้ต้องเชื่อมกับ HR ๓ ) หลักสูตรและรูปแบบการอบรมในปัจจุบันมีแบบ
ออนไลน์ หรือ e - learning ซึ่งจะต้องไปค้นหาและถ้ามีการอบรมผ่านหลักสูตรแล้วให้เก็บเป็นทะเบียนข้อมูลด้าน
บุคลากร ผลลัพธ์ที่ผ่านการอบรมนำมาใช้ในการพัฒนางานหรือใช้ประโยชน์ได้จริงต่อตัวเองและต่อองค์กร เบื้องต้น
มอบให้ คณะกรรมการHR และ กลุ่มการจัดการความรู้  



๑๒ 

 

  
                                 มอบให้กลุ่มจัดการความรู้ประสานสำนักผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการอบรมจริยธรรมงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรศูนย์ฯ เพ่ือเข้ารับการอบรมจริยธรรม แบบออนไลน์ ๑๐๐ %  
  

   มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

๓.๗  รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
คุณวัชรี เรือนคง รายงานว่า คณะกรรมการงานสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้

จัดทำ 
1. โครงสร้างคณะทำงาน 

 
 

   ประเด็นวิสัยทัศน์ ในที่ประชุมเสนอให้ตัด “สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี สิ่งแวดล้อมดี”  
 

 



๑๓ 

 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบให้คณะกรรม HL ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ ในการปรับพันธกิจ
ให้เหมาะสมเพ่ือนำสู่การสื่อสารและการปฏิบัติ 

 
3.8   รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน HWP 
คุณสายฝน สายสุ่ม รายงานการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน จากการประเมิน

สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ครั้งที่ 1 (รอบ ๕ เดือนแรก) เป็นการประเมินไขว้ระหว่างหน่วยงาน โดยศูนย์อนามัยที่ 
๔ สระบุรี ประเมิน ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และรับการประเมินจากสถานบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) ซ่ึงการ
ประเมิน ครั้งที่ ๒ กำหนดเป็นวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี รับการประมินจาก สสม. และวันที่ 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทีมศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประเมินศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี  สำหรับรูปแบบในการประเมินรอ
การยืนยันอีกครั้ง จะเป็นแบบ On Site  หรือ On Line  

 

 



๑๔ 

 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ   
ประเด็นเรื่องขยะติดเชื้อ มอบให้ ทีมโรงพยาบาล อำนวยการ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันหา

สาเหตุและทบทวนขั้นตอนของการทิ้งขยะติดเชื้อให้เป็นไปตาม SOP เพ่ือค้นหาสาเหตุและนำไปหาแนวทางการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 เรื่องการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ  
คุณจงกล  บุตรยี่  รายงาน เรื่องการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะ

ทาง สาขาการพยาบาลเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววาธิณี  วงศาโรจน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  



๑๕ 

 

 
   ท่านประธาน  : การอบรมหลักสูตรนี้ ศูนย์ฯ ได้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแต่ยังไม่
เห็นผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรมและปีนี้งบประมาณได้รับการจัดสรรมาน้อย ซึ่งการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมต้อง
เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับของตนเอง หรือต่อองค์กร บุคลากรในองค์กรมีความต้องการในการ
อบรมแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นสิ่งทีค่ณะกรรมการ HR ต้องรวบรวม วิเคราะห์ จัดเรียงลำดับความสำคัญ โดยมีนโยบาย
ให้ใช้หลักการ คือ ๑) ส่งผลต่อองค์กร ๒) ส่งผลต่อความก้าวหน้าของบุคลากร เช่น อบรม ผบต. ผบก. เป็นต้น ๓) 
ประโยชน์ที่ได้รับและวัดผลอย่างไร   
   รองฯ บุญชอบ ประเด็นนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ HR แล้ว แต่งบประมาณท่ี
ไปอบรมเกินกว่างบประมาณที่ทางศูนย์ฯตั้งไว้จึงได้นำเข้าคณะกรรมการ กบศ. เพ่ือพิจารณา 
   ท่านประธาน สอบถามคกก. HR 1) แผนพัฒนาบุคลากรของปีนี้หลักสูตรนี้ได้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาบุคลากรหรือไม ่๒) งบประมาณ ต้องให้กลุ่มยุทธฯ ตอบมีงบประมาณจัดสรรไว้เท่าไร 
   คุณศรีสุดา  งบประมาณจัดสรรไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับการอบรม ผบต. ผบก. ซึ่งเป็น
หลักสูตรอบรมตาม Career Path เป็นหลัก 
   ท่านประธาน การเรียงตามความก้าวหน้าชองบุคคล และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในเรื่อง
ของเชิงบริหารสำหรับหลักสูตร ผบต. ผบก.    

 

มติที่ประชุม  มอบให้คณะกรรมการ HR รว่มกับกลุ่มจัดการความรู้ นำผลสำรวจความต้อง
ด้านการอบรมของบุคลากรเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ โดยระบุตัวบุคคล หลักสูตร ปีที่อบรม 
งบประมาณที่ใช้ จัดทำเป็นแผน ๕ ปี มอบให้กลุ่มยุทธฯ และกลุ่มอำนวยการ ในฐานะเลขาและผู้ช่วยเลขา HR นำ
ประเด็นนี้เข้าที่ประชุม HR โดยการจัดเรียงลำดับในเรื่องหลักสูตร ๑) มีประโยชน์ต่อองค์กร ๒) มีผลต่อความก้าวหน้า



๑๖ 

 

ของบุคลากร  ๓) ประโยชน์ที่ได้รับ วัดผลอย่างไร และการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน/คัดเลือกบุคลากรเพ่ือ
เข้ารับการอบรม กรณีมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลายคน โดยใช้เกณฑ์พิจารณา เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วม
กิจกรรม การทำงานเป็นทีมกับคนในองค์กร เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา   
    

4.๒  การรับย้ายโอนบุคลากร 
คุ ณ จ งก ล   บุ ต ร ยี่  ก า ร รั บ ย้ า ย โอ น บุ ค ล า ก ร จ า ก ส ำ นั ก ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ า พ  

กรมอนามัย จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวนฤมล  แก้วโมรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

 
 
   ท่านประธาน กรอบอัตรากำลังว่างที่แจ้งไปกองการเจ้าหน้าที่มี ๒ ตำแหน่ง ซึ่งเดิมเรียก
บรรจุใหม่ทั้ง 2 ตำแหน่ง สำนักส่งเสริมทำหนังสือขอโอนมา 1 ตำแหน่ง มอบให้ หัวหน้าอำนวยการประสานกองการ
เจ้าหน้าที่ปรับจากบรรจุใหม่เป็นรับโอนทั้ง 2 ตำแหน่งได้หรือไม ่ 
 

มติที่ประชุม     รับโอน 1 ตำแหน่งปฏิบัติงานกลุ่มงานผู้สูงอายุและอีก 1 ตำแหน่งมอบให้กลุ่มอำนวยการไป
หาความชัดเจนปรับเป็นรับโอนได้หรือไม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 เรื่องบรูณาการแผนปฏบิัติงานในพื้นที่   
   รองฯ พิชญภัสสร์ การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของแต่ละCluster ในภาพรวมไม่มีปัญหา แต่พบ
ปัญหาบางกิจกรรมนอกแผน เช่น การลงสนับสนุนฉีดวัคซีน การประชุมของเขตสุขภาพ เป็นต้น    



๑๗ 

 

มติที่ประชุม  มอบให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทำข้อมูลและนำเข้าวาระพิจารณาครั้งถัดไป 
 

   ๕.๒ เรื่องการส่งผลงานประกวดรางวัลเลิศรัฐ 
   ท่านประธาน กล่าว ในปีนี้ศูนย์ฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ โดยส่งผลงาน
ของศูนย์คาดการณ์เข้าร่วมประกวด โดยจะได้มีการประชุมทีม มอบหมายงาน เป็นโอกาสได้นำผลงานของศูนย์ฯที่มี
ดำเนินการขับเคลื่อนนำมาเขียนส่งผลงาน ถ้าได้รับรางวัลถือว่าเรื่องที่ดีสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร และเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น  แต่ถ้าไม่ได้รับรางวัลก็เป็นการตั้งต้นเรียนรู้ที่จะเขียนผลงานเพ่ือผลักดันงานของศูนย์ฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
ภายนอกมากยิ่งขึ้น   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา  12.00น. 
 
 
 

นางสาวเยาวมาลย์  วิรัตน์คำเขียว/จัดทำรายงานการประชุม 

นางศรีสุดา  บุญขยาย /ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


